

## THÔNG BÁO

### KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN HUYỆN VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC

-----

Chiều ngày 11/7/2022, đồng chí Nguyễn Cao Lân, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với cán bộ quản lý ngành Giáo dục huyện; dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện, Trưởng các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Liên đoàn lao động huyện, các phòng chuyên môn: Nội vụ, Tài chính - kế hoạch, Thanh tra huyện, Văn phòng huyện, Trung tâm VH-TT và Thể thao huyện, đại diện: Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội huyện; Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn.

Sau khi nghe đồng chí Vũ Trọng Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; đồng chí Nguyễn Trọng Tuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo về công tác cán bộ đối với ngành giáo dục; đồng chí Phạm Thị Hoa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy báo cáo về tình hình, kết quả kiểm tra, giám sát tại các nhà trường; Hội nghị đã nghe 12 cán bộ quản lý ngành giáo dục phát biểu đề xuất 30 ý kiến, kiến nghị. Sau khi nghe ý kiến của các phòng, ban UBND huyện, ý kiến của đồng chí Ngô Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy kết luận:

Trong thời gian qua, nhất là trong năm học 2021-2022, tập thể cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra. Phương pháp quản lý, giảng dạy, giáo dục có nhiều đổi mới; chất lượng đại trà, mũi nhọn tiếp tục ổn định và nâng lên; công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền có hiệu quả hơn; các nội dung về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, thay sách giáo khoa mới được triển khai thực hiện nghiêm túc; cơ sở vật chất được tăng cường; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng tại các nhà trường tiếp tục được đẩy mạnh; đã xuất hiện một số mô hình xã hội hóa giáo dục có hiệu quả...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể là:

- Cơ sở vật chất tại các nhà trường, trong đó có các trường đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I đến nay đã xuống cấp, nhiều trường còn thiếu phòng học, phòng chức năng, công trình phụ trợ, các trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, thay sách giáo khoa mới.

- Còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ tại một số đơn vị, nhất là giáo viên dạy tin học, dạy văn hóa bậc tiểu học. Ý thức trách nhiệm, năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ quản lý và giáo viên còn hạn chế. Giáo viên cốt cán cấp thành phố còn ít, tính lan tỏa chưa cao.

- Vai trò của cấp ủy đảng, đoàn thể tại một số nhà trường còn hạn chế; một số đơn vị chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ, chưa huy động được tiềm năng, trí tuệ của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường góp phần xây dựng kỉ cương, nề nếp, trật tự trong mọi hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

- Công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều khó khăn, hiệu quả còn thấp. Việc tuyên truyền về xã hội hóa giáo dục chưa được quan tâm đúng mức; nhiều hiệu trưởng chưa nắm vững quy trình quản lý công tác xã hội hóa giáo dục. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác xã hội hóa giáo dục chưa thường xuyên, chặt chẽ...

Để tiếp tục đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, trọng tâm là ngành giáo dục cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

1. Xác định giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng hàng đầu để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp thiết thực vào việc sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 94-NQ/HU, ngày 8/4/2022, của Ban Thường vụ Huyện ủy về đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo huyện An Lão đến năm 2025, định hướng 2030.

2. Rà soát, quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của học sinh. Tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất các trường học theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia, trước mắt bảo đảm đầy đủ các phòng học cho học sinh, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

3. Tiếp tục đổi mới làm tốt công tác tổ chức cán bộ, nhất là công tác bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, phát huy được năng lực, sở trường, tạo ra sự chuyên biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục. Có kế hoạch, lộ trình cụ thể để tuyển dụng viên chức giáo dục, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Tiếp tục đẩy mạnh bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên. Tăng cường

công tác quản lý tại các nhà trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học khuyến tài tại các địa phương, đơn vị. Phát huy hiệu quả của Quỹ khuyến học Trần Tất Văn, xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả về xã hội hóa giáo dục. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch trong các hoạt động; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các nhà trường, phòng ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm.

5. Đổi mới, nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng, các đoàn thể chính trị trong nhà trường. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị với ngành giáo dục; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và học sinh vươn lên thi đua dạy tốt, học tốt.

Thừa lệnh Thường trực Huyện ủy, Văn phòng huyện thông báo đề các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTHU-HĐND-UBND huyện,
- UVBTV Huyện ủy,
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn,
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện,
- Chi ủy, HT các trường học trên địa bàn,
- Lưu Văn phòng huyện.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦNH VĂN PHÒNG**



**Phạm Thị Thanh Hương**